

ส.ค.ศ.ท.ข้อใจสอบผ่านภาค ก จากก.พ.สอบครูได้ด้วย

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.พ. 2561

**ส.ค.ศ.ท.ยังข้อใจก.ค.ศ.เปิดช่องคนที่สอบผ่านภาค ก จากก.พ. สามารถสอบครูได้หรือไม่
ย้ำขอความชัดเจน เผยคนไม่เรียนครูแล้วมาสอบครูได้ ผิดกฎหมาย ขูโดนประท้วงแน่**

วันนี้(10 ก.พ.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ -
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)จะเสนอที่ประชุมบอร์ดก.ค.ศ.ให้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูช่วยแบบใหม่ คือการปรับเนื้อหาการสอบภาค ก
(ความรู้รอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับข้อสอบภาค ก
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
โดยตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูให้ไปรวมไว้ใน การสอบภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
ซึ่งจะทำให้เนื้อหาการสอบภาค ก เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป ส่วนการสอบภาค ข
จะมีเนื้อหาวิชาชีพเน้นหนักในการคัดเลือกครูนั้น ทางส.ค.ศ.ท.ไม่ขัดข้อง เพราะจะทำให้ขั้นตอนการสอบลดลง

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าวต่อไปว่า ส่วนที่ ก.ค.ศ.เห็นว่าในอนาคตอาจให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ
ก.พ.สามารถมาสมัครสอบภาค ข. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูได้นั้น ส.ค.ศ.ท.ยังมีข้อสงสัยว่า ก.ค.ศ.
หมายความว่า จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบวิชาชีพครู แต่สอบผ่านภาค ก ของก.พ.มาสอบภาค ข
วิชาชีพครูได้ด้วยหรือไม่
ถ้าใช่บุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ต้องเรียนจบครูมาก่อนก็ได้ด้วย
ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจขัดกับกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดไว้ว่า
ผู้ขอรับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองและ
ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คุรุสภากำหนด
โดยมีข้อยกเว้นคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2546 กำหนดให้หลักสูตรวิชาชีพครูต้องเรียน 4 ปี ผีกสอน 1
ปี รวมเป็น 5 ปี

"พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบครูเข้ามาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ดังนั้น
ก.ค.ศ.ต้องมีความชัดเจน เพราะถ้าไม่ชัดก็จะสร้างความสับสนปั่นป่วนขึ้นในวงการผลิตครูและวิชาชีพครูขึ้นอีก
เหมือนที่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้เรียนจบครูและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมาสอบบรรจุเป็นครูได้ ทำให้เกิดการประท้วง
คัดค้าน และมีการลารายชื่อครู ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตครู และผู้ปกครอง เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐบาลมาแล้ว
อย่างไรก็ตามทางส.ค.ศ.ท.ได้โทรศัพท์สอบถามเรื่องนี้กับก.ค.ศ.แล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนก.ค.ศ.บอกแต่เพียงว่าให้รอฟังประกาศ ขอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ
รับฟังข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะเสนอข้อมูลและมีการประกาศออกมา " รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561](#)